
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
--------------------------------------------------- 

๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประธาน แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดังน้ี 

  รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. 
            ๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามแผนงาน ยกเลิกสัญญา เน่ืองจากพบว่าบริษัทแม็กซิม่ัม เด็บ จ ากัด เป็นผู้ถูกแจ้งรายชื่อผู้
ทิ้งงานจากกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกสัญญา เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย 
            ๒. ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ ตรวจรับงวดที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และงวดที่ ๒ บริษัทบิซโพเทน
เชียล จ ากัด อยู่ระหว่างเก็บความต้องการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อออกแบบระบบ และหน้าจอการใช้งาน และจะน าเสนอภายใน
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
            ๓. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดประชุมเปิดโครงการในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
            ๔. ระบบพัฒนาบูรณาการข้อมูล อยู่ระหว่างประสานงานบริษัทมาลงนามเซ็นสัญญาจ้าง 
            ๕. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ
ดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอผลของการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงในการต่อยอดพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ MIS/EIS ต่อไป จึงเห็นว่าควรเลื่อนการด าเนินการไปในรอบปีงบประมาณถัดไป 

  การเข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 
            ตามที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกววดรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ
ที่รองรับ IPv6 น้ัน เม่ือวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าโดยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
สารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์  เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 
4 ด้าน คือเว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จากปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
            ในการน้ี ที่ประชุมมีการสอบถามถึงข้อมูลผู้ใช้งาน IPv6 ซ่ึงที่ปรึกษาส านักบริการคอมพิวเตอร์ (รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์) ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติจะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เพียงแต่หน่วยงานยังไม่มีการน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา 
            ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์น ำข้อมูลผู้ใช้งำนมำท ำกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ 

  โครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
            ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะถึงการปรับเปลี่ยน ยุบรวมโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
               -  ควรมีโครงการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าการบ ารุงรักษางานเดิมอย่างเดียว 
               -  กรณีการเปลี่ยนชื่อโครงการ หากวัตถุประสงค์ไม่มีประเด็นหรือเหตุผลที่ต่างไปจากเดิม เสนอให้ใช้ชื่อเดิม 
               - ควรปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอ โดยให้วิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับแผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคล้อง 
               - การปรับเปลี่ยน/ยุบ/ยกเลิก ควรมีอธิบายเหตุผลในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
               - ควรเพิ่มกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าโครงการระดับฝ่าย 
               - ควรเพิ่มการสื่อสารกับภายนอกให้มากขึ้น เพื่อน าปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการมาจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น 
               ปรับรายละเอียดโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ 
              -  ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๗ โครงการสร้างห้อง smart class room ควรใช้ชื่อเดิม เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง โดยให้แบ่งการ
ด าเนินการออกเป็นเฟส ๆ 
              -  ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ โครงการบริหารต้นทุนส านักบริการคอมพิวเตอร์ ไม่ควรยกเลิก เน่ืองจากเดิมมีก าหนดตัวชี้วัดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ (Master plan) และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการวัดผล 
              -  ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ โครงการบริหารขีดความสามารถการพัฒนาบุคลากร ให้คงชื่อเดิม เน่ืองจากชื่อมีสื่อให้เห็นความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากกว่าชื่อใหม่ 



              -  ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ โครงการพัฒนากระบวนการให้รวดเร็วไม่ควรตัดออก หากต้องการควบรวมกับโครงการอ่ืน เพื่อให้เกิด
การด าเนินการที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดไม่เปลี่ยนแปลง ให้เขียนค าอธิบาย/ค าชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม 
              -  ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้แก่นิสิต และยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้
ความรู้แก่บุคลากร ควรระบุเรื่องที่ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวัดผลสัมฤทธ์ิโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
              -  ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ โครงการสื่อสารองค์กร (ใหม่) เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (เดิม) ชื่อเดิมมีความ
ท้าทาย และสื่อให้เห็นกิจกรรมที่ด าเนินการได้ชัดเจนกว่า 

  รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระดับส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ และระดับมหาวิทยาลัย 
            ประธาน จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทรำบ 

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมอบหมายทุกฝ่าย ด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ น้ัน แต่จากการตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด ประธาน ขอให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบผลการรายงานให้เป็นไปตามตัวดัชนีชี้วัดที่ก าหนดไว้ ก่อนการประเมินผล ในการน้ีจึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยตรวจสอบผลกำรรำยงำนโครงกำรให้ตรงตำมตัวชี้วัดที่
ก ำหนดไว้ พร้อมประเมินผลโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันอังคำรที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

๓. การสัมมนาบุคลาการ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการสัมมนา
บุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อท าหน้าที่จัดหาสถานที่ และกิจกรรมในวันดังกล่าวน้ัน 
        คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอก าหนดการสัมมนาฯ และกิจกรรม  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งหน่ึง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตำมเสนอและมอบหมำยงำนทรัพยำกรบุคคลจัดท ำโครงกำรพร้อมขออนุมัติค่ำใช้จ่ำย และ
ส ำรวจรำยชื่อบุคลำกรที่จะเข้ำร่วมอีกครั้ง  ทั้งน้ีให้ประกำศปิดกำรให้บริกำรในระหว่ำงวันที่ ๑๖, ๑๘-๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 

๔. งาน ธ สถิตในดวงใจ ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหัวหน้าส านักงานเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าการจัดงานฯ ดังน้ี 
- ประสานงานยืมบอร์ดจากสถาบันวิจัยฯ พร้อมน าภาพจากการน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ จ านวน ๘ ภาพ ติดบอร์ดเรียบร้อยแล้ว 
- ประสานงานกองยานพาหนะมาด าเนินการจัดสถานที่บริเวณจัดงาน 
- พื้นที่จัดกิจกรรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๗ จุด 
 จุดที่ ๑ ถวายความอาลัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายพิชญ์ วิมุกตะลพ รับผิดชอบ 
 จุดที่ ๒ บริเวณในห้อง ๑๐๕ มีการเตรียมค าถวายอาลัยตามแบบราชบัณฑิตยสถาน จ านวน ๘ แบบไว้ให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน

เลือก พร้อมถ่ายทอดในรูปแบบสตูดิโอ 
 จุดที่ ๓ บริเวณหน้าห้อง ๑๐๕ เชื่อมต่อสัญญาณมาแสดงยังโถงด้านนอก 
 จุดที่ ๔ และ ๕ แสดงภาพ ๘ ทรรศวรรษ โถงด้านนอก  
 จุดที่ ๖ และ ๗ บริเวณทางขึ้นห้อง KITS จอภาพแรกแสดงพระราชด ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จอภาพที่สอง

แสดงข้อมูลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 ที่ประชุมมีมติมอบงำนสื่อสำรองค์กรประสำนงำนกำรจัดส่งเอกสำรงำน ธ สถิตในดวงใจ เพื่อประชำสัมพันธ์ในที่ประชุม กบม. 
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๐ และช่องทำงอ่ืน ๆ เพื่อเชิญชวนผู้บริหำร บุคลำกร นิสิต และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว  

๕. การยกเลิกข้อตกลงงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยน
การบริหารมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ และสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงได้ก าหนด
ตามความในข้อ ๓๕ ว่า "พนักงานมหาวิทยาลัยอาจถูกเลิกจ้างได้หากอยู่ในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึง..." รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับก าหนด จึงขอแจ้งยกเลิกข้อตกลงงานฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้
ถือปฏิบัติตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน 

            จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทรำบ และมีข้อเสนอแนะให้ติดตำมพร้อมแจ้งบุคลำกรที่ถึงเกณฑ์เข้ำสู่ต ำแหน่งช ำนำญ
กำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
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๖. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมาทิฐิเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานทรัพยากรบุคคล รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการสัมมาทิฐิเดือนสิงหาคม เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ "ผู้บริหารพบปะบุคลากร" รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึง
เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทรำบ 

๗. งานพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (น.ส. เบ็ญจวรรณ แทนทวีสุข) รายงานถึงการเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

 งบประมาณที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์เสนอไปได้รับอนุมัติ 
 ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงค าถามในแบบสอบถาม โดยให้ส านักฯ ส่งแบบสอบประเมินผลงานพระราชทานปริญญาบัตรให้ 

ฝ่ายเลขา เพื่อประสานงานจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ให้เพิ่มช่องทางการตอบแบบสอบประเมินผลฯ ผ่านคิวอาร์โคด ควบคู่กับรูปแบบกระดาษ 
 ด้านการเงิน เรื่องงบประมาณให้ประสานงานติดต่อกองคลัง 
 มีการเสนอให้เพิ่มช่องทางในการเก็บข้อมูลแบบประเมินผลงานพระราชทานปริญญาบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับ

รูปแบบกระดาษ 
   ที่ประชุมรับทรำบ และมีมติมอบฝ่ำยฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดท ำแบบประเมินผลงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งประสำนจัดส่งแบบประเมินผลงำนพระรำชทำนปริญญำบัตรให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 
๘. รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยนายเกษม วงค์แสน รายงานความก้าวหน้าใน

เรื่องดังต่อไปน้ี 
๑. การให้บริการ email นิสิตศิษย์เก่ามีผู้แจ้งขอใช้งาน จ านวน ๓๐๐ รายต่อวันทาง email helpdesk@ku.ac.th รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 
๒. ฝ่ายสารสนเทศ สอ.มก. ได้เข้ามาติดต่อขอเช่าสถานที่ติดตั้ง server พร้อมเดินสายสัญญาณใยแก้วน าแสงจาก สอ.มก. มา 

สบค. 
๓. เพิ่ม Wireless Controller 5508  (Cisco) จาก ๔ เครื่องเป็น ๕ เครื่อง 
๔. ปรับเปลี่ยน UPS 7 kVA เป็น 8 kVA จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ส านักงานการกีฬา และส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
๕. เปลี่ยน UPS ห้อง Data Center เน่ืองจากแบตเตอรี่ครบอายุการใช้งาน ๕ ปี  
๖. เสนอให้มีการติดตั้งจอภาพแบบถาวร เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญา เป็นต้น 

โดยให้มีผู้รับผิดชอบในลักษณะคณะกรรมการฯ ร่วมกัน 
จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  ที่ประชุมรับทรำบ 

๙. ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิ วเตอร์ ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐           
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

------------------------------------------- 
 

 
วันที่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง  
ตรวจ/ทำนโดย : นำงชิดชนก สำยชุ่มอินทร์ 
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